
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 564  —  314. mál.

Fyrirspurn

til forsætisráðherra um notkun íslenska skjaldarmerkisins.

Frá Guðmundi Hallvarðssyni.

Hefur einstaklingum eða fyrirtækjum verið veitt heimild til notkunar skjaldarmerkis Ís-
lands? Ef svo er, hver veitti leyfið, hvenær og á hvaða forsendum?


